



# เทคนิกระเบิดสาร ฉบับที่ 20

## ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556

ถ.ท่าเรือ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. 0 7561 1797 เว็บไซต์ www.kbtc.ac.th



### 5 ธันวาคม มหาบูรพา

พระมหากษัตริย์แห่งอณาจักร

เกษียรชัยทรงธรรมศรีสุโขทัยมลิน

"นันทบุรี" ไตรมัตถวิหังภูวดล

น้อมเกล้าฯ ร้อยกรองถวาย "ทรงพระเจริญ"



### คัดเลือกคนเก่ง ระดับภาค

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ในงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดกระบี่ ต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายชวน ภูเกล้า ล้วน นายกสภการศึกษจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งในการแข่งขันฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันแต่ละประเภท ดังนี้

**การแข่งขันทักษะพื้นฐาน** การตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย, การประกวดรักการอ่าน, การประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย/จีน, การพูดในที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ, การประกวดพูดสาธิตภาษาอังกฤษ, การประกวดร้องเพลงไทยสากลหญิง/ไทยสากลชาย/ไทยลูกทุ่งหญิง.

**การแข่งขันทักษะวิชาชีพ** ได้แก่ ทักษะการจัดทำและนำเสนอขายรายการนำเที่ยว, ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ, ทักษะการเขียนโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี, ทักษะการผสมเครื่องดื่ม ฯลฯ

**การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่** ได้แก่

สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลงาน "พัฒนาระบบน้ำไหลวน"

สิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงาน "อุปกรณ์ช่วยสร้างแรงดันและปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพให้กับเครื่องยนต์"

สิ่งประดิษฐ์ประเภทภูมิปัญญาสร้างสรรค์เศรษฐกิจ ผลงาน "EASY DISH"

สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลงาน "เครื่องตัดกันหอย V.3"





## รอบรู้ วิทยาลัย

## วท.กระบี่ รับการประเมินองค์การวิชาชีพฯ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่รับการประเมินองค์การวิชาชีพฯ ในอนาคตแห่งประเทศไทย จากคณะกรรมการการประเมิน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา เกิดความเข้าใจ ในคุณภาพ ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมองค์การ วิชาชีพฯ สามารถจัดลำดับและรับรองความมีมาตรฐานของการดำเนินงานได้ ตลอดจน พัฒนาการดำเนินงานขององค์การวิชาชีพฯ ให้มีมาตรฐาน เพื่อเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และ สมาชิกองค์การวิชาชีพฯ ที่มีผลงานดีเด่น.



## ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง



วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 แผนกวิชาการเลขานุการ จัดโครงการ **ครูที่ปรึกษาพบผู้ปกครอง** เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วิทยาลัยฯ กับผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษา ให้ผู้ปกครองทราบ ถึงผลการเรียน พฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษา และสามารถแก้ไข ถึงปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และในการนี้ได้รับเกียรติจาก **นายสุทนต์ นกแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่** เป็นประธานพิธีเปิด.

## ร่วมสืบสานประเพณีไทย

## ประกวดนางนพมาศ วันลอยกระทง 2556

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 นายสุทนต์ นกแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด การประกวดนางนพมาศ เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2556 โดยให้นักเรียน นักศึกษาแต่ละชั้นปีส่งตัวแทนเข้าประกวด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีความกล้าแสดงออก ปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองโดยเน้นการทำ กระทงจากวัสดุจากธรรมชาติในวันลอยกระทง ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของไทยและการประกวดครั้งนี้ **นางสาวเนติรัตน์ สองเมือง** นักเรียน ปวช.2/2 แผนกวิชาการโรงแรม คำว่าตำแหน่งนางนพมาศ ประจำปี 2556.



## ประกวดโฟล์คซอง และร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน!

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จัดโครงการส่งเสริมศิลปะทางดนตรี ประกวดดนตรีโฟล์คซอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าประกวดในงานการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพฯ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 9 -13 ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ และนักเรียน นักศึกษา ยังจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อรณรงค์ภาวะ โลกร้อน โดยการทำกระเป๋าลดโลกร้อน เพียงใบละ 59 บาท สนใจติดต่อได้ที่ แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่.

